



๙๔/๓๓  
ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ร.๒๕๐๕



พลาการกลางจังหวัดจันทบุรี  
จังหวัด ๙๕๐๙  
กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง การดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (กลุ่มจังหวัด) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดปทุมธานี

เรียน หัวหน้ากลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดปทุมธานี  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๕๗/๑๕๗๔ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

งานบริหารการคลังกลุ่มจังหวัด  
งานตรวจเงินแผ่นดินตอนบน ๒  
จังหวัดปทุมธานี  
เลขที่ ๑๐๕๐  
๒๗ เมษายน ๒๕๖๐  
เวลา

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แจ้งผลการตรวจสอบโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (กลุ่มจังหวัด) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการบริหารจัดการน้ำและรักษามลภาวะเพื่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของจังหวัดปทุมธานี งบประมาณ ๑๕๖.๒๐ ล้านบาท จากการตรวจสอบพบประเด็นปัญหาและความเสี่ยงสำคัญของการดำเนินงานตามโครงการหรือรายการกิจกรรมที่ดำเนินการ ซึ่งเห็นว่าเข้าไปในทิศทางที่จะทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินไม่เกิดความคุ้มค่า และไม่ยั่งยืน หรือเกิดความไม่โปร่งใสของการดำเนินโครงการ และไม่สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเกิดความคุ้มค่า จึงขอให้จังหวัดได้พิจารณานำข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา บุญราช)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง  
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด  
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๙๒๐๐

นางสาว...

การพัฒนางานจังหวัด สบจ.ส.ป.เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...  
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
เลขรับที่ 626  
วันที่ 18 ส.ย. 2560

กระทรวงมหาดไทย  
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
วันที่ 12 ส.ย. 2560  
เลขรับ 13920

สำนักงานรัฐมนตรี  
รับที่ 2107  
วันที่ 11 ส.ย. 2560  
เวลา 11.61  
กระทรวงมหาดไทย

# ด่วนที่สุด

ที่ ตผ ๐๐๑๕/ ๑๕๖๔

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐  
วันที่ 12 ส.ย. 2560  
เลขรับที่ 1374  
เวลา

เรื่อง การดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (กลุ่มจังหวัด) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดปทุมธานี

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบการดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (กลุ่มจังหวัด) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๐๕๗.๒๐ ล้านบาท สำหรับดำเนินงานตามรายการกิจกรรมของกลุ่มจังหวัด รวม ๘,๗๕๓ รายการ ความคืบหน้าเพียงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป จากการสุ่มตรวจสอบแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้กลุ่มโครงการบริหารจัดการน้ำและรักษามลภาวะสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของจังหวัดปทุมธานี จำนวนรายการกิจกรรมที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติรวม ๘ รายการ วงเงินที่ได้รับการอนุมัติรวม ๑๕๖.๒๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการรักษาสภาพลำน้ำและระบบนิเวศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอสามโคก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๒ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดหาเครื่องจักรกลกำจัดผักตบชวา จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๑๐๓.๐๐ ล้านบาท และกิจกรรมอาคารและแปรรูปผักตบชวาเป็นปุ๋ยพืชสด จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๕๓.๒๐ ล้านบาท จากการตรวจสอบพบประเด็นปัญหาและความเสี่ยงสำคัญของการดำเนินงานตามโครงการหรือรายการกิจกรรมที่จะดำเนินการ ซึ่งเห็นว่าเป็นไปในทิศทางที่จะทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินไม่เกิดความคุ้มค่า และไม่ยั่งยืน หรือเกิดความไม่โปร่งใสของการดำเนินงาน และไม่สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล โดยสรุปคือ

๑. หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบไม่ได้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในภารกิจภายใต้กิจกรรมตามโครงการ (Function) และการดำเนินงานอาจมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่มีภารกิจหลักโดยตรง กล่าวคือ ตามเอกสารข้อเสนอโครงการกำหนดให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑ ปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบภัยและฟื้นฟูสถานที่ โดยมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบรายการเครื่องจักรกล (การจัดหาและการใช้ประโยชน์รวมถึงดูแลบำรุงรักษา) รวมมูลค่าเครื่องจักรกล ๑๑๑.๐๐ ล้านบาท เพื่อบำรุงรักษามแม่น้ำเจ้าพระยา

/(อำเภอสาม...

(อำเภอสามโคกและอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี) และแหล่งน้ำสาขาให้ปราศจากผักตบชวา ที่ก่อให้เกิดการกีดขวางทางน้ำ และทางสัญจรทางน้ำ ทำลายระบบนิเวศวิทยา และสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่สัญจรทางน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ ๒ ฝั่งของแม่น้ำ ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง (Function) คือกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำจัดผักตบชวาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยครอบคลุมถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ของอำเภอสามโคก และอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีด้วย อนึ่ง จากการตรวจสอบโครงการรักษาสภาพลำน้ำและระบบนิเวศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยา ยังไม่พบข้อมูลรายละเอียดพิคัดพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจนและ ปริมาณผักตบชวาที่จะต้องจัดการตามแผนแต่อย่างใด ซึ่งพื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินการอาจมีความซ้ำซ้อนกัน นอกจากนี้ เห็นว่าอาจเกิดปัญหากับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการขอตั้งงบประมาณในระยะต่อไปสำหรับการกำจัดผักตบชวาตามรายการเครื่องจักรกลที่ได้รับการสนับสนุน หรือการซ่อมแซมบำรุงรักษา เนื่องจากไม่ได้มีพันธกิจโดยตรงต่อการจัดการและแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้งยังมีปัญหาข้อจำกัดด้านบุคลากรที่อาจไม่มีอัตรากำลังที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรองรับอย่างเพียงพอ และบุคลากรที่มีอยู่จะต้องรับผิดชอบงานในภารกิจหลักของหน่วยงานด้วย นอกจากนี้รายการเครื่องจักรกลที่จะจัดซื้อตามโครงการซึ่งมีจำนวนหลายรายการและแต่ละรายการต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงค่าจ้างแรงงานที่ค่อนข้างสูง ได้แก่

- เรือเก็บผักตบชวาขนาดใหญ่ จำนวน ๓ ลำ รวมมูลค่า ๕๐.๐๐ ล้านบาท
- เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก จำนวน ๒ ลำ รวมมูลค่า ๓๓.๐๐ ล้านบาท
- แบ็คโฮบนโป๊ะใหญ่ลำเลียงผักตบชวา จำนวน ๒ ลำ รวมมูลค่า ๒๐.๐๐ ล้านบาท
- รถแทรกเลอร์ ๑๐ ล้อ หัวลากพร้อมขานบรรทุกต่ำช่วงยาว จำนวน ๑ คัน มูลค่า ๑๐.๐๐ ล้านบาท
- รถชุดไฮดรอลิคชนิดตีนตะขาบ จำนวน ๓ คัน มูลค่า ๘.๐๐ ล้านบาท (รายการที่ได้รับการอนุมัตินี้มีความคลาดเคลื่อนจากรายการที่ขอรับการสนับสนุน ซึ่งจากการประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดปทุมธานีชี้แจงว่าอาจจำเป็นต้องมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเป็นรถหน้าดักหลังชุด)

๒. หน่วยงานท้องถิ่นที่ร่วมบูรณาการยังไม่ทราบรายละเอียดแผนการดำเนินงาน และไม่ได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการแปรรูปผักตบชวาตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อาทิ ศักยภาพหรือขีดความสามารถของอาคารและเครื่องมืออุปกรณ์ กระบวนการผลิตหรือแปรรูป การจัดหาวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต เครื่องมืออุปกรณ์หรือยานพาหนะในการจัดหาและขนส่งวัตถุดิบ การวางแผนด้านงบประมาณ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างแรงงาน การดูแลบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ต้นทุนการผลิต แนวทางการจำหน่าย จ่ายแจก ตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นปัญหากับชุมชน เป็นต้น ซึ่งจากการตรวจสอบเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่จะไม่บรรลุผลสำเร็จและไม่เกิดความยั่งยืน กล่าวคือ ตามเอกสารข้อเสนอโครงการกำหนดให้

หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย (องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล) จำนวน ๓ แห่ง เป็นผู้รับผิดชอบรายการอาคารแปรรูปผักตบชวา แห่งละ ๑ หลัง รวม ๓ หลัง มูลค่ารวม ๒๘ ล้านบาท (อาคาร ระบบไฟฟ้า

พร้อมอุปกรณ์ ค่าถมดินและสร้างถนน และทำน้ำเทียบเรือริมน้ำบริเวณอาคาร จำนวน ๑ แห่ง) และเครื่องสับ ผักตบชวาพร้อมสายพานลำเลียง รวมจำนวน ๙ ชุด รวมมูลค่า ๗.๒๐ ล้านบาท โดยผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่น ที่เป็นผู้รับผิดชอบจำนวน ๒ ราย ทราบข้อมูลเพียงจะมีการก่อสร้างอาคารแปรรูปผักตบชวาในพื้นที่ หนึ่ง พบว่า ไม่ได้มีการกำหนดแผนบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเครื่องจักรกล กับหน่วยงานท้องถิ่น ที่รับผิดชอบด้านการแปรรูปผักตบชวา ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้การดำเนินงานตาม โครงการจะเกิดความล้มเหลวได้

๓. การดำเนินการไม่สอดคล้องตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดไว้ กล่าวคือ ไม่มีการ จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดและหน่วยงานที่รับผิดชอบตามโครงการในการขอตั้งงบประมาณและการ โอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการ หรือแสดงถึงความพร้อมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป ตามเอกสารโครงการมีลักษณะเป็นกิจกรรมย่อย โดยไม่ได้แสดงถึงแผนการบูรณาการภารกิจหรือกิจกรรมของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นโครงการ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ พื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารและทำเรือริมน้ำยังไม่ได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากหน่วยงาน เจ้าของพื้นที่อย่างถูกต้อง เครื่องมือบางรายการ เช่น เครื่องสับผักตบชวาพร้อมสายพานลำเลียง ไม่แสดง รายละเอียดแบบรูปรายการรวมถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน นอกจากนี้การแปรรูปผักตบชวาอาจเกิด ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่ปรากฏแผนการจัดการเพื่อลดผลกระทบที่จะส่งผลเสียหายกับประชาชน ในชุมชนได้

๔. ไม่มีการจัดทำรายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน การเชื่อมโยงกิจกรรมของหน่วยงานที่ร่วม บูรณาการภายในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด แผนการใช้จ่ายงบประมาณในระยะต่อไป ตลอดจนเป้าหมายของการ ดำเนินงานตามโครงการที่จะนำไปสู่การวัดผลตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่มีความชัดเจนได้ อีกทั้งการจัดทำ ข้อเสนอโครงการไม่ได้แสดงรายละเอียดเป็นภาพรวมของโครงการใหญ่ แต่เป็นลักษณะของกิจกรรมย่อย นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตถึงกิจกรรมที่ดำเนินการที่อาจยังไม่สัมพันธ์กับแนวทางแผนพัฒนาจังหวัดอย่างแท้จริงที่ต้องการ ให้มีการแก้ไขปัญหาาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด อีกทั้งพบว่าข้อสังเกตบางประการคณะกรรมการกฤษฎีกาวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวกับงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ให้ความเห็นไว้ว่า งบประมาณของกลุ่มจังหวัดควรใช้จ่ายในกิจกรรม ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันของทุกจังหวัดในกลุ่มและเป็นกิจกรรม/โครงการที่ตกลงร่วมกันของจังหวัดในกลุ่ม ไม่ควรแยกส่วนกัน ตัวชี้วัดของกลุ่มจังหวัดจะต้องสะท้อนสิ่งที่เป็นเป้าหมายของกลุ่มจังหวัดในภาพรวม อย่างชัดเจน ซึ่งจากการสุ่มตรวจสอบไม่พบรายละเอียดข้อมูลแผนการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นเป้าหมาย ของกลุ่มจังหวัดแต่อย่างใด

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานที่จะไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ไม่เกิดความยั่งยืน หรืออาจเกิดความล้มเหลวได้ อีกทั้งไม่เป็นไปตามแนวทางการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เน้นให้เกิดการบูรณาการใน ๓ มิติ คือ Function Agenda และ Area ตลอดจนจะไม่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่ได้มีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้กำกับ ดูแล และมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้พิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วน ดังนี้

๑. สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้ดำเนินการพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการรักษาสภาพลำน้ำและระบบนิเวศของแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอสามโคก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยให้มีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ศักยภาพและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการ (Function) ที่มีความเหมาะสมและไม่เกิดความซ้ำซ้อนกัน ในภารกิจความรับผิดชอบ รายการเครื่องจักรกลและเครื่องมือที่จะจัดซื้อตามโครงการมีปริมาณที่สอดคล้องตามศักยภาพด้านบุคลากร ด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษา และภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือไม่ เพียงใด การเตรียมความพร้อมของการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดของ ก.พ.ร. หรือสำนักงบประมาณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานร่วมบูรณาการที่มีการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดแผนการดำเนินงานและบริหารจัดการในระยะต่อไปในทิศทางที่จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดความประหยัด คุ่มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เกิดความยั่งยืนของการดำเนินงาน และต้องมีการจัดทำรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานตามโครงการของแต่ละกิจกรรมและหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยให้มุ่งเน้นพิจารณาจัดทำรายละเอียดแนวทางของการทำงานที่จะนำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลตามรายการกิจกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนถึงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด หรือเจตนารมณ์ของรัฐบาลได้อย่างแท้จริง

๒. สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้พิจารณาทบทวนรายละเอียดแผนการดำเนินโครงการในรายการกิจกรรมตามข้อเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และให้มีการรายงานข้อมูลโดยจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมายังปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ แต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอาจมีการแต่งตั้งมอบหมายคณะทำงานเพื่อสุ่มสอบทานพื้นที่เป้าหมายรวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพความพร้อมของการดำเนินงานในทิศทางที่จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนเพื่อทราบปัญหา ข้อจำกัด ที่จะนำไปสู่การวางแผนช่วยเหลือ แนะนำ แก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันกาลต่อไป

